



**สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**  
**หลักสูตร การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD)**

บุคลากรในองค์กรควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และให้มีความรู้เท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย หากการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการลงทุน องค์กรจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่ได้ลงทุนไปนั้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ปัจจุบันนี้ได้มีการนำวิธีการประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ประเมินผล (Return on Investment) (ROI) ซึ่งจะทำให้ทราบได้ว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละครั้งองค์กรได้รับประโยชน์ด้านใดบ้างโดยใช้วิธีการประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลและวัดผล ซึ่งการประเมินดังกล่าวสามารถสรุปผลการประเมินออกมาในรูปแบบลายลักษณ์อักษร (เชิงพรรณนา) ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข และประเมินผลออกมาเป็นตัวเงิน

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร **การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD)** ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการ การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การอบรมพัฒนาบุคลากรในแต่ละครั้งมีความคุ้มค่ากับการลงทุนด้านใดบ้าง

**เนื้อหาวิชา**

1. ความสำคัญและความหมายของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ทำไมต้องมีการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัดความคุ้มค่าในการลงทุน
3. เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์และการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. Workshop : ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน

**วิทยากร**

อาจารย์อักษร แจ่มศรี ที่ปรึกษาอิสระงานด้านทรัพยากรบุคคล ASA Management Co.,Ltd.

**วัน เวลา สถานที่**

วันที่ 2 อบรมวันที่ 13 กันยายน 2560

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวีรุท ชั้น 7 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

**คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม**

ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน ผู้บริหารสายงาน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน

**ค่าลงทะเบียนการอบรม**

ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ 2,500 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และวุฒิบัตร)

ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

**การสมัครเข้าอบรม**

สนใจสมัครได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 613 3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : [hritu.training1@gmail.com](mailto:hritu.training1@gmail.com) โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ บัญชีเลขที่ 155-2-05250-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งหลักฐานทางการเงินพร้อมใบสมัครให้ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย